

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~2033~~ /UBND-KT

Thành phố Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2020

V/v Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Văn hóa & Thông tin; Đài Truyền thanh thành phố;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Công văn số 2430/SNN-CNTY ngày 03/12/2020 của Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông xuân năm 2020 - 2021.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các đợt rét đậm, rét hại vụ Đông xuân năm nay sẽ tập trung chủ yếu thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021. Mỗi đợt có khả năng kéo dài từ 7 - 10 ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, dự báo những ngày tới nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Để chủ động các biện pháp ứng phó với những diễn biến của thời tiết, triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông xuân năm 2020 - 2021, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế thành phố

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết, dịch bệnh, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp xử lý khi tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, dịch bệnh xảy ra; Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhân dân về thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống; các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi giảm thiểu tối đa thiệt hại, đảm bảo sản xuất vụ đông xuân đạt kế hoạch đề ra.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục ở gia súc, bệnh LMLM, cúm gia cầm... có khả năng xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố theo Công văn số 2528/UBND-KT ngày 25/11/2020 của UBND thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản tại các xã, phường; Tổ

chức kiểm tra, xác minh thiệt hại (nếu có) tổng hợp báo cáo kịp thời về UBND thành phố và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho động vật nuôi, thủy sản tại cơ sở. Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường điều tra, thống kê, nắm bắt tổng đàn gia súc, gia cầm; diện tích nuôi trồng thủy sản; tình hình sinh trưởng, phát triển đàn gia súc, gia cầm, nhất là tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục ở gia súc, LMLM, Cúm gia cầm có nguy cơ xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn thành phố, để có những giải pháp ứng phó kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm dịch động vật, đặc biệt tập trung kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn thành phố; động vật sử dụng làm giống phục vụ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết, dịch bệnh kịp thời đề xuất tham mưu UBND thành phố các biện pháp chỉ đạo, khi tình hình thời tiết có diễn biến bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố

Phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin về tình hình thời tiết, dịch bệnh và các biện pháp kỹ thuật về phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản để người dân biết và chủ động thực hiện.

4. UBND các xã, phường

Thường xuyên cập nhật diễn biến của thời tiết, khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm, rét hại để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân triển khai ngay các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản; thực hiện che phủ nilon cho mạ đúng kỹ thuật, không gieo cấy khi nhiệt độ dưới 15⁰C; thu gom dự trữ thức ăn, chuẩn bị bạt, bao tải, phen để che chắn, giữ ấm và khô nền chuồng, đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi trong những ngày mưa, rét; tuyệt đối không thả rông gia súc trong rừng, ngoài bãi chăn trong những ngày mưa rét; không cho trâu, bò làm việc nhất là những ngày mưa, rét, băng giá.

Thực hiện nghiêm túc việc triển khai cho các hộ gia đình kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Kiểm tra, thống kê thiệt hại (nếu có) báo cáo kịp thời về UBND thành phố (*qua Phòng Kinh tế thành phố*) để có biện pháp chỉ đạo, phòng, chống, khắc phục phù hợp.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng cây trồng, vật nuôi, thủy sản chết do đói, rét, dịch bệnh trên địa bàn do chủ quan, lơ là hoặc chỉ đạo triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, quyết liệt.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức đoàn thể

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường.

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- UB MTTQ & các tổ chức Hội, Đoàn thể TP; (P/h)
- Trang TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, KT.

(Thay B/c)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hữu Cam

